



บทที่ 396
ตามหลานไปเรียนคำสอน

ข้าแต่พระเป็นเจ้า อ่านหัวข้อบทสวดของลูกบทนี้แล้วอาจจะคิดว่าลูกเขียนผิดหรือเปล่า น่าจะเป็น “พาหลานไปเรียนคำสอน” มากกว่านะ ไม่ผิดพระเจ้าข้า ลูก “ตามหลาน...” ไปจริงๆ ไม่ได้ “พา” เพราะหลานมีคนพาไปเรียนอยู่แล้ว

ในครอบครัวของลูก ต้องบอกว่า ลูกคือต้นตระกูลของการเป็นคริสตชน เพราะตอนที่ลูกยังเล็กๆ อยู่ ยังไหว้พระจันทร์อย่างสนุกสนานทุกปีเลย มาบัดนี้ ช่วงชีวิตของลูกได้ผ่านไป ทายาทบุตรหลานก็เริ่มเติบโตขึ้นมา ครอบครัวของลูกได้กลายเป็นครอบครัวที่มีพระองค์เป็นศูนย์กลางในทุกสิ่ง แม้ว่าบุตรเขยคนโตของลูกและครอบครัวของเขาจะไม่ใช่คริสตชน แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาตลอดจนมารดายินยอมให้บุตรชายทั้งสองของเขาและลูกสาวคนโตของลูกรับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิกตั้งแต่เกิด หลานชายคนโตขณะนี้อายุได้ 12 ปี เรียนคำสอนและรับศีลมหาสนิทไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี่ก็ถึงเวลาของหลานชายคนที่สองที่มีอายุ 9 ขวบที่จะต้องเรียนคำสอนบ้างละ

มีปัญหาเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง วัดที่ครอบครัวของลูกไปเป็นประจำไม่มีการสอนเด็กๆ ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ จึงต้องให้ไปเรียนรวมที่อีกวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง การสอนคำสอนเริ่ม 8:00น.เช้า จากบ้านของหลานไปถึงวัดที่สอนคำสอน ถ้าจะให้ทันเวลา 8:00น.เช้า ต้องออกจากบ้านราว 6:00น.เช้า ออกสายกว่านั้นมีสิทธิ์ไม่ทันเพราะรถจะติดมากในช่วงเช้า บางวันแคว้นรถกลับเพื่อเข้าเมืองก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว ลูกสาวคนโตของลูกปรึกษากับลูกว่าจะทำอย่างไรดี ลูกจึงบอกกับเธอว่า ปรึกษาคุณพ่อที่สอนคำสอนเธอสิ ซึ่งขณะนี้ท่านเป็นคุณพ่อเจ้าวัดอยู่อีกวัดหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ออกไปนอกเมือง วัดของคุณพ่ออาจจะมีการสอนเด็กๆ ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติในช่วงนี้ก็ได้

พระสงฆ์องค์นี้เป็นผู้สอนคำสอนลูกสาวคนโตของลูกเมื่อ 20 กว่าปีก่อน มางานแต่งงานของเธอ ไปเยี่ยมเยียนเธอตอนเธอคลอดบุตรทั้งสองคน ซึ่งนำมาถึงความปลาบปลื้มในใจของบุตรเขยและมารดาของเขาเป็นอย่างยิ่ง นี่คือการรักในบริบทของการเป็นคริสตชนที่ครอบครัวของบุตรเขยของลูกได้สัมผัส ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเป็นคริสตชนและไม่ต่อต้านหรือคัดค้านที่จะให้หลานชายทั้งสองมานับถือศาสนาคริสต์ด้วย

แล้วคุณพ่อองค์นี้ก็สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวของลูกอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าที่วัดของคุณพ่อไม่มีการสอนเด็กๆ ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติเช่นกัน แต่คุณพ่อบอกว่ามีครูคนหนึ่ง เพิ่งจบการเรียนการสอนคำสอน จะให้คุณครูคนนี้มาสอนหลานชายของลูกเดี่ยว! โอ้โฮ! ลูกกราบคุณพ่อองค์นี้ในใจเลยและบอกกับลูกสาวว่า “คุณพ่อเป็น ‘Guardian Angel’ ของเธอจริงๆ”

วันจันทร์ที่ผ่านมา ลูกถึงจัดเวลาเพราะตั้งใจจะ “ตามหลานไปเรียนคำสอน” ลูกอยากทราบว่า การสอนเด็กๆ ให้เข้าใจคำสอนนั้นต่างกับผู้ใหญ่อย่างไร แค่นั้น และคำสอนวันนี้ต่างกับคำสอนที่ลูกเรียนเมื่อ 24 ปีก่อนไหม แค่นั้น อยากรู้?



ระหว่างทางไปวัด ลูกจึงทศอบหลานชาย “เรียนคำสอนมาเกือบเดือนแล้ว จำอะไรได้บ้าง?” “ท่องบทสวดได้หลายบทแล้วครับ” “แล้วอะไรอีก?” “พระเยซูมาเกิดและมาตาย” เข้าทำดี ถามลึกซึ่งกว่านั้น “เพราะอะไรพระเยซูจึงมาเกิดและมาตาย?” หลานชายมองหน้าคุณม่า ตาแป้วแห้ว “ไม่ทราบครับ” “เพราะพระองค์ทรงรักพวกเรามากมนุษย์ไง มนุษย์ทำบาปมากมาย พระองค์จึงมาสิ้นพระชนม์แทนพวกเรา” รู้สึกจะเกินสมองของเด็กชายวัย 9 ขวบจะเข้าใจ ลูกจึงถามต่อ “รู้จักพระคัมภีร์ไหมลูก พระคัมภีร์คืออะไร?” หลานชายตอบทันทีด้วยความมั่นใจ “Bible” ลูกถามต่อ “Bible คืออะไร?” “Bible คือ พระเยซูครับ” ลูกดึงหลานชายมากอด “ถูกต้องครึ่งหนึ่ง Bible คือ เรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูและพระวาจาของพระองค์” “พระวาจาคืออะไรครับ?” คราวนี้หลานถามคุณม่าบ้าง “พระวาจาคือ คำสั่งสอนของพระเยซูจะลูก คุณครูมีสอนเกี่ยวกับ Bible ไหมลูก?” “ไม่มีครับ” “คุณม่าจะสอนเธอเพิ่ม เอาไหม?” หลานชายมองหน้าคุณม่าด้วยตาแป้วแห้วอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ส่ายหน้าซำๆ 😊😊😊 End game

วันนั้นคุณครูสอนหลานเกี่ยวกับบาป ซึ่งแปลกมาก วันแรกที่ลูกเองไปเรียนคำสอนเมื่อ 20 กว่าปีก่อน คุณพ่อก็สอนเกี่ยวกับเรื่องบาป ลูกนำเก้าอี้ไปนั่งติดกำแพงด้านหลังครู และทำตัวเงิบที่สุด เพื่อไม่ให้รับกวนคุณครู สองชั่วโมงผ่านไป จบการเรียนการสอนแล้ว ลูกขอบคุณคุณครูที่กรุณามาสอนหลานเดี่ยวเช่นนี้ คุณครูบอกว่า การสอนคำสอนเด็ก ๆ ตามหลักจะมีกิจกรรม แต่เนื่องจากนี่เป็นการเรียนเดี่ยวจึงไม่สามารถมีกิจกรรมอะไรได้นอกจากการสอนตามตัวบทในหนังสือคำสอน บังเอิญหลานชายของลูกคนนี้เป็นเด็กชอบอ่านหนังสือ จึงมีสมาธิในการฟังคุณครูอ่านโดยไม่เบื่อ การเรียนการสอนคำสอนของคุณครูนักเรียนคนนี้จึงนับเป็นพระพรสำหรับทั้งคู่คือ การเป็นประสบการณ์การสอนคำสอนครั้งแรกของคุณครู ที่บังเอิญมีนักเรียนเป็นเด็กชายวัย 9 ขวบที่ชอบฟังและการอ่านหนังสือ

เป็นพระพรจริงๆ

สำหรับลูกแล้ว การสอนคำสอนให้เด็ก ๆ นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสอนให้เด็ก ๆ รู้จักพระเป็นเจ้า การมาทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในพระนามพระเยซู และความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ รู้จักพระแม่มาเรียและนักบุญโยเซฟ ส่วนเรื่องอื่นๆ รวมทั้งการท่องจำบทสวดต่างๆ ถึงแม้จะสำคัญ ควรจะเป็นเรื่องรอง ไม่ควรซีเรียสขนาดเด็กคนใดท่องจำบทสวดบทหนึ่งบทใดไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นการ “ไม่ผ่าน” ให้มาเรียนใหม่ปีหน้า เพราะเด็ก ๆ ทุกคนยังมีชีวิตอีกยาวนานในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนา

ลูกต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าวัดท่านนี้อีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้ความรักความเมตตาแก่ลูกสาวคนโตของลูก และครอบครัวมาตลอด และเหนือสิ่งใด ขอขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานพระญาณสอดส่องแก่ลูก ๆ ของพระองค์ที่แสวงหาพระองค์ในทุกเรื่องและในกาลเวลาที่เหมาะสม ตลอดกาลเทอญ

**“ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มหาเราเกิด อย่าห้ามเลย
เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนๆ เหมือนเด็กเหล่านี้” มัทธิว 19:14**

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดหนังสือ

